



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศกำหนด เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดมาตรการดังนี้

๑. ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๔

๒. ให้นำหน่วยงาน ระดับคณะ/วิทยาลัยทุกพื้นที่ พิจารณาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือจะจัดแบบผสมผสานก็ได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. หากนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มีข้อจำกัด และ/หรือ มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมาศึกษาหรือปฏิบัติงานยังมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาทราบ และไม่ให้อัตโนมัติผู้เรียนหรือขาดงาน โดยให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชา จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือมอบหมายงานทดแทน

๔. ให้นำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๕. ให้นำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ ปรับรูปแบบและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการทำงานในรูปแบบออนไลน์ หรือจัดประชุมผ่านระบบทางไกล และให้ผู้บังคับบัญชาปรับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๖. ให้นำกองพัฒนานักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการบริการสุขภาพและอนามัย กำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยทำหน้าที่ประสานงานภายในมหาวิทยาลัยและกระทรวง อว. พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และ

กระทรวง อว. กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลกรณีมีเหตุผิดปกติไป  
ยังงานบริการและสวัสดิการ บริการสุขภาพและอนามัย ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๗-๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย